
 

 
Hafnarfjarðarbær | Fræðslu- og frístundaþjónusta |Linnetsstígur 3 | 220 Hafnarfjörður  |  Sími 585 5800 | kt. 590169-7579 |www.hafnarfjordur.is 

Blaðsíða | 1 

 
 
 
 

 
28. janúar 2019. 
 
Fræðsluráð Hafnarfjarðar 
 

MINNISBLAÐ – Viðbrögð skóla við tillögum starfshóps um fæðismál í grunnskólum 

 

Eftir4farndi er úr fundargerð fræðsluráðs Hafnarfjarðar þann 21. nóvember 2018: 

3. 1801191 - Fæðismál í grunnskólum 

Lögð fram greinargerð starfshóps með tillögum um matarþjónustu í grunnskólum Hafnarfjarðar frá hausti 
2019. 

Starfshópur sem skipaður var af fræðsluráði og hefur unnið að tillögum að matarmálum í grunnskólum 
Hafnarfjarðar um nýjungar í þjónustu við grunnskólabörn. Meðal þess sem fram kemur er meðal annars 
aðgengi allra barna sem og alls starfsfólks grunnskóla að morgunhressingu/hafragraut áður en skólastarf hefst 
á morgnanna. Þá er einnig lagt til að nemendur í 1.-10. bekk hafi aðgang, gegn gjaldi í áskrift, að 
ávaxta/grænmetisstund í morgunfrímínútum. Starfsfólk grunnskóla hefur jafnframt fullan aðgang að ávöxtum 
og grænmeti sér að kostnaðarlausu á sama tíma. Síðdegishressing verður í boði fyrir nemendur í 1.-10. bekk 
gegn greiðslu. Sérstök þjónusta verður veitt á hádegismatartíma starfsfólks í mötuneyti starfsmanna. 

Skólar hafa fullt val um það hvort matarþjónustan er framkvæmd af þeim sjálfum að öllu leyti eða fari öll í 
útboð.  

Fræðsluráð vísar tillögunni til umsagnar hjá skólastjórum grunnskóla Hafnarfjarðar, foreldraráðs Hafnarfjarðar 
og allra skólaráða grunnskóla Hafnarfjarðar, óskað er eftir því að athugasemdir berist til fræðslu- og 
frístundaþjónustu eigi síðar en fyrir lok janúar. 

 

Í framhaldi af samþykkt fræðsluráðs var skólastjórnendum grunnskóla sendur póstur þar sem óskað var 

viðbragða í samræmi við ákvörðun fræðsluráðs 

Frá: Vigfús Hallgrímsson  

Sent: fimmtudagur, 29. nóvember 2018 14:25 

Efni: Svör skóla vegna tillagna um matarþjónustu 

 

Sælir skólastjórnendur. 

Tillögur eru sendar ykkur frá fræðsluráði þar sem óskað er eftir að þið bregðist við tillögum starfshóps (sjá 
viðhengi) og sendið svör skriflega til baka til fræðsluráðs (t.d. á netfang mitt eða Fanneyjar) fyrir lok janúar 
2019. Óskað er eftir að tillögur starfshópsins fari til umsagna skólastjóra/skólaráðs hvers skóla. 

Þar er sérstaklega vænst svara við eftirfarandi: 

1. Einhver sjónarmið gagnvart tillögum starfshópsins? 

2. Er eitthvað sem hindrar að tillögur starfshópsins verði að veruleika haustið 2019 í skólanum og ef svo, 
hvað þá? 

3. Vill skólinn annast matarþjónustu sjálfur eða að matarþjónustan fari í útboð? 
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Skólastjórnendur hafa verið að senda inn svör sín og eru þau þessi: 

 

Áslandsskóli 

Umsögn kemur í sérstöku bréfi. Meginefni þess er að skólinn styður tillögurnar. Hann leggur áherslu á 

mikilvægi þess að tillögurnar fela í sér aukið starfsmannahald sem nauðsynlegt sé að fylgi með eigi góð 

framkvæmd að verða. Skólinn vill halda áfram að annast matarþjónustuna sjálfur. 

Hraunvallaskóli 

Skólaráð Hraunvallaskóla fjallaði um þessar tillögur á fundi 30.11. sl.  

Þær hlutu góðar viðtökur enda munu þær örugglega bæta líðan og umgjörð nemenda nái þær fram að 

ganga. Skólaráð lagði til að ávaxtastund í nestistíma yrði nemendum að kostnaðarlausu líkt og 

hafragrautur í upphafi skóladags. Aðrar athugasemdir voru ekki gerðar.  

Hvaleyrarskóli 

Skólaráð 21. janúar 2019:  

8. Matarmál – tillaga frá stýrihópi fræðsluráðs 

Við erum með hafragrautinn. 

Höfum ekki tekið upp grænmetisáskriftina. Til þess þarf starfsmann til að sjá um það og einnig þarf 

einhver að halda utan um áksriftina og sjá um innheimtuna e.t.v. innheimtukerfi. Æskilegt að þetta sé 

boðið út með hádegismatnum þannig að þetta komi að morgni tilbúið í skólana. 

Koma þarf á gæðaeftirliti með matarmálum skólanna. Það er ekki ásættanlegt að stundum sé margt sem á 

að vera á boðstólnum búið þegar síðasti nemendahópurinn kemur í mat, hjá okkur kl. 12:20. Það þarf að 

vera nógur matur til fyrir alla. 

Útboð bæði fyrir mat og ávaxtastund! 

 

Lækjarskóli 

Skólaráðsfundur í morgun (24.01.19) kl. 8:10. Farið var yfir tillögur starfshópsins um matarmál í 

grunnskólum.  

Svör við spurningum: 

1. Engin sjónarmið komu fram.  
2. Ekkert sem hindrar allir mjög ánægðir með þessar tillögur og fannst þetta frábært framtak.  
3. Skólinn vill að matarþjónustan fari í útboð. 

 

Setbergsskóli 

Fer fyrir skólaráðsfund til umfjöllunar og afgreiðslu fimmtudaginn 30. janúar 2019. 

Skarðshlíðarskóli 

Skólaráð er búið að funda um þessar tillögur og líst vel á þær, það kom þó fram að tryggja þurfi mannskap 

til að þetta gangi upp. Það kostar auka starfskraft ef við tökum upp eitthvað nýtt sem ekki er til staðar nú 

þegar t.d. ávaxtastund að skera niður grænmeti/ávexti og fara með inn í kennslustofur, uppvask eftir 

hafragraut og gæsla í matsal meðan nemendur borða hann. Við viljum halda okkur við útboð og bjóða þá 

allt út, líka ávaxtastundina og hafragrautinn.  
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Víðistaðaskóli 

Við erum búin að ræða þessar tillögur í stjórnendateymi skólans, kynna fyrir starfsmönnum og ræða í 

skólaráði. 

1. Almenn ánægja er með tillögur starfshópsins.  
2. Það er ekkert sem ætti að standa í vegi fyrir að tillögurnar geti orðið að veruleika svo fremi sem 

útboðsaðili sjái fyrir starfsmanni í ávaxtastundina og hafragrautinn. 
3. Við myndum vilja að matarþjónustan sem heildarpakki með hafragraut, ávatastund og 

hádegismatur, síðdegishressing fyrir frístundaheimili á báðum starfsstöðvum færi í útboð. 
Það eina sem við höfum áhyggjur af er að nemendasjoppan okkar er mjög vinsæll kostur og nemendur 
yrðu ekki ánægðir ef við leggjum hana niður.  

 

Öldutúnsskóli 

Skólaráð 25. janúar 2019: 
 
1. Matarmál í grunnskólum – tillögur starfshóps ræddar.  

a. Skólaráð Öldutúnsskóla samþykkir að skólinn sé með í útboði varðandi framkvæmd og afgreiðslu 
máltíða.  

 

Á grunni ofangreind verður að telja að skólaráð skólanna séu samþykkt tillögum starfshópsins ogað  engin 

tillaga sé ofaukin. Skólarnir vilja samt benda á mikilvægi þess að tillögur starfshópsins gera kröfum um 

aukna starfsmannaþjónustu við matarmálin verði allar tillögurnar settar í framkvæmd. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Vigfús Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla 


